



เอกสารข่าวต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐคิวบา

- นาย Raul Castro เปลี่ยนผ่านอำนาจให้นาย Miguel Diaz เพื่อดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของคิวบา

๒. สหรัฐอเมริกา

- วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาเห็นชอบให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถนำทารกเข้าห้องประชุมรัฐสภาได้

๑. สาธารณรัฐคิวบา : นาย Raul Castro เปลี่ยนผ่านอำนาจให้นาย Miguel Diaz เพื่อดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของคิวบา (๑๙ เมษายน ๒๕๖๑)

นาย Miguel Diaz-Canel เข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของคิวบาแทนที่นาย Raul Castro ผู้สืบทอดอำนาจต่อจากนาย Fidel Castro ในปี ๒๕๕๙

นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่การปฏิวัติคิวบาในปี ๒๕๐๒ ที่ผู้นำตระกูล Castro ไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี นาย Diaz-Canel เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดี คนที่หนึ่ง เมื่อ ๕ ปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่า นาย Diaz-Canel จะถือกำเนิดภายหลังการปฏิวัติ แต่เป็นพันธมิตรของนาย Raul Castro อีกทั้ง นาย Diaz-Canel ไม่ได้ถูกวางตัวให้สืบทอดอำนาจล่วงหน้าในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ทั้งนี้ นาย Diaz-Canel ได้กล่าวไว้ว่า คิวบาจะไม่มีวันรื้อฟื้นระบอบทุนนิยมอย่างแน่นอน

อนึ่ง นาย Diaz-Canel ได้รับเลือกจากสมาชิกรัฐสภาทั้ง ๖๐๕ คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแบบไร้คู่แข่ง ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

อย่างไรก็ตาม นาย Castro จะยังมีอิทธิพลทางการเมืองในฐานะผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ของคิวบาต่อไป

นาย Miguel Diaz-Canel ประธานาธิบดีคนใหม่ของคิวบาเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองเช่นเดียวกับนาย Raul Castro โดยได้รับการสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีด้วยคะแนนเสียงมากถึงร้อยละ ๙๙.๘๓ ทั้งนี้ นาย Diaz-Canel กล่าวว่า การขึ้นดำรงตำแหน่งของเขา เป็นการยืนยันถึงความต่อเนื่องของการปฏิวัติคิวบา และนโยบายต่างประเทศของคิวบาจะยังคง “ไม่เปลี่ยนแปลง” หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชน

สุนทรพจน์ของนาย Diaz-Canel ที่กล่าวในรัฐสภา ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การชื่นชม นาย Castro ผู้นำคนก่อนของคิวบา ด้วยคำกล่าวที่ว่า “คิวบาต้องการคุณ” ทำให้สมาชิกรัฐสภากว่า ๖๐๐ คนต้องลุกขึ้นยืนปรบมือให้นาย Castro อย่างกึกก้อง

ที่มา : www.bbc.co.uk (๑๙ เมษายน ๒๕๖๑)

new.xinhuanet.com (๑๙ เมษายน ๒๕๖๑)

๒. สหรัฐอเมริกา : วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาเห็นชอบให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถนำทารกเข้าห้องประชุมรัฐสภาได้ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๑)

นางแทมมี่ ดักเวิร์ธ (Ms. Tammy Duckworth) เป็นสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาคนแรกที่ทำให้กำเนิดบุตรในระหว่างการดำรงตำแหน่ง โดยเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ นางดักเวิร์ธได้นำบุตรสาวเข้ามาในที่ประชุมสภาระหว่างการลงมติด้วย

การลงมติให้ความเห็นชอบในเรื่องการนำทารกเข้าที่ประชุมสภาได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ เนื่องจากมีความเห็นที่แตกต่างกัน เช่น “หากมีการนำทารกเข้ามาในที่ประชุมจำนวนมากและร้องไห้พร้อมกัน จะมีแนวทางปฏิบัติเช่นใด” อย่างไรก็ตาม การอนุญาตให้นำทารกเข้าห้องประชุมได้สร้างความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ต่อวุฒิสภาสหรัฐฯ เนื่องจากที่ผ่านมา กฎและข้อบังคับหลายประการยังไม่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน เช่น ในปี ๒๕๕๕ สมาชิกวุฒิสภาสมัยที่ ๑๑๓ มีสมาชิกที่เป็นสตรีจำนวน ๒๒ คน แต่มีห้องน้ำหญิงเพียง ๒ ห้อง ต่อมาจึงได้มีการสร้างห้องน้ำหญิงเพิ่มเติมในปี ๒๕๕๖ หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสตรีต้องรอนจนถึงปี ๒๕๕๔ กว่าจะมีห้องน้ำหญิงที่อยู่ใกล้ห้องประชุม รวมทั้งในปี ๒๕๕๒ สระว่ายน้ำในอาคารรัฐสภาจำกัดสิทธิการใช้เฉพาะสมาชิกที่เป็นผู้ชายเท่านั้น

นอกจากนี้ ในปี ๒๕๕๒ นาง Kirsten Gillibrand สมาชิกวุฒิสภา ต้องเข้าประชุมสภาเพื่อลงมติ ในระหว่างเวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาให้นมบุตร ทำให้เธอต้องแย้งว่า การลงมติในเวลาดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากต้องให้นมบุตร แต่ได้รับการปฏิเสธเนื่องจากเป็นข้อบังคับของสภา เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของวุฒิสภาสหรัฐฯ ยังเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกที่เป็นสตรีเป็นอย่างมาก ดังนั้น การที่นางดักเวิร์ธนำทารกเข้ามาในห้องประชุมจึงนับเป็นสัญญาณที่ดีที่การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสตรีผู้เป็นแม่จะไม่ใช่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป

ที่มา : qz.com (๑๙ เมษายน ๒๕๖๑)

www.nbcnews.com (๑๙ เมษายน ๒๕๖๑)

ว่าที่ร้อยโท เจนฤทธิ์ ทองคำผดุง
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑